



ส่วนที่สุดท้าย

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมปศุสัตว์ (กองคลัง ฝ่ายบัญชี โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๑๖๓๔ โทรสาร ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๒๙)

ที่ กษ ๐๖๐๓/ว ๑๗๓๒๓

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMS

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/เลขานุการกรม/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการศูนย์/หัวหน้ากลุ่ม
ที่เบิกจ่ายกับกองคลัง กรมปศุสัตว์

ด้วยกรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๑๙๖ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายนิติบุคคลในระบบ GFMS โดยกรมบัญชีกลางจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้เป็น ๑๓ หลัก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และให้ส่วนราชการตรวจสอบหาก
พบว่า ข้อมูลหลักผู้ขายรายใดยังไม่มีเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเป็น ๑๓ หลัก ให้จัดทำแบบ
ขอเปลี่ยนแปลงพร้อมแนบเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อจะได้
ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง

กรมปศุสัตว์ จึงขอให้สำนัก/กอง ดำเนินการจัดทำรายละเอียดในระบบ e-GP ดังนี้

๑. กรณีเริ่มดำเนินการในระบบ e-GP ใหม่ จะต้องกรอกข้อมูลของผู้เสนอราคาทุกราย (ลูกบอล
บันทึกราคาผู้เสนอราคา หรือลูกบอลบันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ชื่อเอกสาร) ด้วยเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
๑๓ หลัก

๒. กรณีที่ดำเนินการในระบบ e-GP ไปแล้ว และกรอกข้อมูลผู้เสนอราคาไว้ด้วยเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากร ๑๐ หลัก กองคลัง ฝ่ายพัสดุไม่สามารถดึงข้อมูลจากระบบ e-GP มาจัดทำ PO ในระบบ GFMS ได้
สำนัก/กองจะต้องดำเนินการเสนอหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อยกเลิกการจัดทำข้อมูลในระบบ e-GP จนถึงขั้นตอน
ลูกบอลบันทึกราคาผู้เสนอราคา หรือลูกบอลบันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร/ชื่อเอกสาร เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลเลข
ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรให้เป็นเลข ๑๓ หลัก เพื่อให้กองคลัง ฝ่ายพัสดุจัดทำ PO ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อทราบผลการจัดซื้อจัดจ้างว่าจะต้องจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ขายรายใดแล้ว ให้สำนัก/กองตรวจสอบข้อมูลหลัก
ผู้ขาย ใน gfmisreport.mygfmis.com ว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรเป็น ๑๓ หลัก หรือไม่ หากยังเป็นเลขประจำตัว
ผู้เสียภาษีอากรเดิม (๑๐ หลัก) ให้ดำเนินการจัดทำแบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายพร้อมแนบเอกสารหรือ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ให้กับกองคลัง เพื่อจัดส่งกรมบัญชีกลาง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

(นายธนิตย์ เอนกวิทย์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมปศุสัตว์

